

## CASAVIVA - THAILAND EDITION [MAR 07]

"หลากหลายดีไซน์หลายการตกแต่ง **The Mantrini** คือโรงแรมตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ที่ตกแต่งให้มีบรรยากาศในสไตล์มินิมอลลิสต์ ผสมผสานเข้ากับความทันสมัยในแบบโมเดิร์นที่สอดแทรกกลิ่นอายของความเป็นล้านนาไว้อย่างลงตัว"

"เมื่อเรามองจากภายนอกจะเห็น**The Mantrini** ที่ตัวโครงสร้างดูเรียบง่ายไม่หวือหวามากนัก แต่ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ภายในตัวโรงแรมจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของงานดีไซน์ที่แต่งเติมอยู่ในทุกพื้นที่"



"ส่วนแรกที่คุณมาเข้าพักจะได้พบคือส่วนล็อบบี้ชั้นล่าง โดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์น และเก้าอี้สไตล์ สแกนดิเนเวียที่มีสีสันสดใสซึ่งสั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมชาติจากไม้สีดำของเพดาน ด้านบนและตัวเสาโดยรอบ เหยาะกลิ่นอายของความเป็นล้านนาลงไปด้วยการแขวนโคมไฟผ้าไหมรูปทรงอ่อนช้อย และความเป็นกันเองให้กับแขกที่เข้าพักได้อย่างมีสไตล์..."



## The Mantrini..City Hotel & Art Gallery

### หลากหลายสไตล์การตกแต่ง

เมื่อ : 11/05/2560 / 100 / 10/10/2560

The Mantrini คือโรงแรมในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ที่ตกแต่งให้มีบรรยากาศในสไตล์อินเทลลิเจนท์ ผสมผสานเข้ากับความเป็นแบบโมเดิร์น ที่สอดแทรกกลิ่นอายของความเป็นล้านนาไว้อย่างลงตัว



เมื่อมองจากภายนอกทางเดิน The Mantrini...City Hotel & Art Gallery จะเห็นได้ว่ามีการใช้โทนสีฟ้าเป็นหลัก ซึ่งให้ความรู้สึกที่สงบและผ่อนคลาย และที่สำคัญคือได้กลิ่นอายของความเป็นล้านนาที่ซ่อนตัวอยู่ในทุกพื้นที่

ส่วนการที่ผู้มาเข้าพักจะได้สัมผัสกับศิลปะที่สร้างสรรค์ โดยศิลปินชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็จะมีให้เลือกชมได้ฟรีๆ และที่สำคัญคือได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามและทันสมัยของเมืองเชียงรายได้อย่างเต็มที่

โดยศิลปินชื่อดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานปั้น งานแกะสลัก งานวาดภาพ และงานปั้นปูนปั้นที่สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว



"เดินทะลุต่อเนื่องเข้าไปด้านในจะได้พบความสวยงามของตัวอาคารสไตล์ทรอปิคอล 4 ชั้น พร้อมห้องพักจำนวน63 ห้อง ตั้งตระหง่านอยู่ โดยสร้างขึ้นเป็นรูปตัวยู เว้นพื้นที่ตรงกลางซึ่งเป็นสระว่ายน้ำ พื้นผิวประดับด้วยกระเบื้องโมเสกรูปดอกกลีลา วดีโอบล้อมไปด้วยพรรณไม้เขียวชอุ่มนานาพันธุ์ ที่ทำให้บรรยากาศมีความสดชื่นร่ม รื่น และดลอบอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากพันธุ์ไม้ดอกไม้เรียงรายตามริมทางเดิน ก่อนขึ้นสู่ห้องพัก

